

# XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ BÍ THƯ CHI BỘ ĐỦ NĂNG LỰC từ thực tiễn Bắc Giang

NGUYỄN ĐĂNG LIỆU

*Bí thư chi bộ là người đứng đầu, có vai trò quan trọng góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chi ủy, chi bộ. Chất lượng đội ngũ bí thư chi bộ là yếu tố quan trọng để nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ bí thư chi bộ sẽ tạo chuyển biến về chất lượng hoạt động của chi ủy, chi bộ, làm cho chi bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, thực sự là cầu nối thường xuyên, chặt chẽ giữa Đảng với Nhân dân; giúp chi bộ lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị.*

## Từ yêu cầu thực tiễn

Đến ngày 30-6-2022, Đảng bộ tỉnh Bắc Giang có 15 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, 621 TCCSĐ (gồm 356 đảng bộ cơ sở, 265 chi bộ cơ sở), 4.378 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở.

Xuất phát từ tình hình thực tiễn cần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở, BTV Tỉnh ủy Bắc Giang xác định việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ bí thư chi bộ là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở. Những năm qua, BTV Tỉnh ủy Bắc Giang luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ bí thư chi bộ trong Đảng bộ tỉnh bằng việc ban hành và tổ chức thực hiện

các đề án, nghị quyết như: Đề án số 02-ĐA/TU ngày 29-4-2011 về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ giai đoạn 2011-2015; Nghị quyết số 74-NQ/TU ngày 10-5-2016 về tiếp tục nâng cao chất lượng TCCSĐ và đảng viên trong Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết số 107-NQ/TU ngày 07-6-2021 của BTV Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2021-2025. Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã biên soạn Tài liệu “Hỏi, đáp và những tình huống trong hoạt động của chi bộ” nhằm trang bị cho các đồng chí bí thư chi bộ, chi ủy các nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, vị trí, vai trò của chi bộ, bí thư chi

bộ, nghiệp vụ công tác đảng ở chi bộ cũng như các yêu cầu đặt ra trong giai đoạn hiện nay.

BTV Tỉnh ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nói chung và đội ngũ bí thư chi bộ nói riêng. Ngay sau đại hội chi bộ nhiệm kỳ, BTV Tỉnh ủy đã chỉ đạo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho đội ngũ bí thư chi bộ, lựa chọn những chuyên đề thiết thực, mang tính thời sự, cấp thiết; tăng cường các hoạt động hội thảo, trao đổi kinh nghiệm, chọn mô hình nghiên cứu, tổng kết thực tiễn ở cơ sở để đưa vào chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới

cho đội ngũ bí thư chi bộ. Phân công các đồng chí cấp ủy viên, cán bộ các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện dự sinh hoạt với chi bộ thôn, tổ dân phố, hướng dẫn các đồng chí bí thư chi bộ về nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng ở chi bộ.

Trong quá trình thực hiện đã xuất hiện nhiều cách làm mới, có hiệu quả thiết thực như tổ chức hội nghị hằng quý giữa thường trực cấp ủy cấp huyện với bí thư chi bộ, thành lập Tổ công tác để giúp các chi bộ nâng cao chất lượng hoạt động. Tại hội nghị này các bí thư chi bộ được phổ biến các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước, các chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, cơ chế, chính sách của địa phương. Huyện ủy Yên Thế thành lập Tổ công tác của BTV Huyện ủy do đồng chí ủy viên BTV Huyện ủy làm Tổ trưởng; phó ban, chuyên viên các ban xây dựng Đảng của huyện làm thành viên. Tổ công tác đến từng chi bộ trực tiếp hướng dẫn đồng chí bí thư chi bộ chuẩn bị và tổ chức sinh hoạt chi bộ. Thành ủy Bắc Giang thành lập các Tổ công tác giúp BTV Thành ủy dự, giám sát việc sinh hoạt tại các chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Sau khi kết thúc sinh hoạt chi bộ, Tổ công tác rút kinh nghiệm

với chi ủy và bí thư chi bộ. Ngoài ra, Thành ủy Bắc Giang còn phân công lãnh đạo các ban đảng của Thành ủy, Trung tâm chính trị thành phố dự hội nghị giao ban giữa thường trực đảng ủy xã, phường với bí thư chi bộ trực thuộc. Đảng ủy Quân sự tỉnh, sau mỗi kỳ đại hội chi bộ đều tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ giỏi cấp cơ sở và cấp Đảng bộ Quân sự tỉnh.

Không chỉ có cấp ủy cấp huyện, các đảng ủy cơ sở cũng thường xuyên quan tâm, chú ý xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ bí thư chi bộ. Tiêu biểu như Đảng ủy xã Ngọc Thiệu, huyện Tân Yên giao cho Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã định kỳ hằng quý, 6 tháng kiểm tra sổ ghi nghị quyết của chi bộ để kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở, giúp các bí thư chi bộ rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế trong việc ghi chép biên bản sinh hoạt chi ủy, chi bộ. Các đảng ủy xã, phường trong Đảng bộ thành phố Bắc Giang kiểm tra, giám sát việc chuẩn bị sinh hoạt chi ủy, chi bộ của các bí thư chi bộ. Các đảng ủy xã, thị trấn trong Đảng bộ huyện Lạng Giang định kỳ 6 tháng, 1 năm kiểm điểm việc duy trì chế độ sinh hoạt chi bộ của các bí thư chi bộ...

Với nhiều hình thức đào tạo, bồi dưỡng, chất lượng đội ngũ bí thư chi bộ của Bắc

Giang đã được nâng lên. Tuy nhiên, năng lực, trình độ, ý thức trách nhiệm của một số bí thư chi bộ chưa cao; một số đồng chí chưa nắm chắc nghiệp vụ công tác đảng ở chi bộ, khả năng điều hành sinh hoạt chi ủy, chi bộ còn hạn chế. Việc hướng dẫn, tham gia đóng góp ý kiến của một số cấp ủy viên, cán bộ các cơ quan tham mưu của cấp ủy cấp trên với các bí thư chi bộ chưa nhiều. Công tác bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ bí thư chi bộ về nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng còn chưa sâu, chưa cụ thể. Một số bí thư chi bộ chưa dành nhiều thời gian cho công tác xây dựng Đảng.

### **Nhiệm vụ thời gian tới**

Để nâng cao chất lượng đội ngũ bí thư chi bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, thời gian tới cần thực hiện tốt các nhiệm vụ:

*Một là*, thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, lựa chọn những đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ, uy tín để giới thiệu bầu giữ chức bí thư chi bộ. Khi chuẩn bị nhân sự, cấp ủy cần gắn với lựa chọn nhân sự trưởng, phó thôn, tổ trưởng tổ dân phố, lãnh đạo cơ quan, đơn vị. Đối với nhân sự bí thư chi bộ là lãnh đạo cơ quan, đơn vị cần phải là những người có tinh thần trách nhiệm, có trình độ, năng lực thực tiễn, có kiên thức

chuyên môn sâu về các lĩnh vực của cơ quan, đơn vị mình phụ trách. Bí thư chi bộ nên là thủ trưởng cơ quan, đơn vị để có điều kiện kiểm tra, giám sát toàn bộ nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Đối với chi bộ thôn, tổ dân phố cần bố trí những người có kinh nghiệm, năng lực, trách nhiệm trong công tác, có uy tín với đảng viên và nhân dân, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ bí thư chi bộ. Kịp thời kiện toàn bí thư chi bộ ở những nơi còn thiếu.

*Hai là*, ngay sau đại hội chi bộ nhiệm kỳ, cần tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ bí thư chi bộ, nhất là nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng. Định kỳ hằng năm, đội ngũ bí thư chi bộ phải được tham gia các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới; bảo đảm trong nhiệm kỳ đại hội chi bộ có 100% bí thư chi bộ được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, cập nhật kiến thức mới.

*Ba là*, trong mỗi nhiệm kỳ đại hội chi bộ, sau tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ bí thư chi bộ nên tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ giỏi ở 2 cấp (cấp cơ sở và cấp huyện), những nơi có điều kiện thì tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ giỏi ở 3 cấp (cấp cơ sở, cấp huyện, cấp tỉnh) với phần thi nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng và xử lý tình huống ở chi bộ. Từ

thực tiễn tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ giỏi ở Bắc Giang nhiều nhiệm kỳ cho thấy đây là hình thức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng hiệu quả nhất cho đội ngũ bí thư chi bộ. Hội thi cũng là dịp để đội ngũ bí thư chi bộ có cơ hội trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn nhau về lý luận và thực tiễn công tác xây dựng Đảng ở cơ sở.

*Bốn là*, phân công các đồng chí cấp ủy viên cấp tỉnh, cấp huyện, cán bộ các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện dự sinh hoạt với các chi bộ và có trách nhiệm hướng dẫn các bí thư chi bộ trong thực hiện nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng và nâng cao chất lượng hoạt động cũng như chất lượng sinh hoạt của chi bộ. Đồng thời, gắn trách nhiệm của các đồng chí cấp ủy viên, cán bộ cấp trên với kết quả hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới. Hằng năm tổ chức hội nghị giữa Thường trực Tỉnh ủy với bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố; hằng quý tổ chức hội nghị giữa thường trực huyện ủy, thành ủy với bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố để phổ biến đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên và các cơ chế, chính sách của địa phương.

*Năm là*, mỗi bí thư chi bộ phải nêu cao tinh thần trách

nhiệm của mình trước chi ủy, chi bộ, cấp ủy cấp trên; thường xuyên tự cập nhật, nghiên cứu để hiểu và nắm chắc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo mới của Trung ương, của các cấp ủy cấp trên có liên quan đến chi bộ để kịp thời cụ thể hoá trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo. Đồng thời, tăng cường xin ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên trực tiếp đối với những việc khó, việc mới để chi ủy, chi bộ bàn, quyết định nhiệm vụ cụ thể cho phù hợp với tình hình của chi bộ.

*Sáu là*, ngoài việc tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng theo các lớp, có thể tổ chức bồi dưỡng kiến thức thực tiễn cho đội ngũ bí thư chi bộ theo phương thức: Triệu tập các bí thư chi bộ lên làm việc tại bộ phận văn phòng đảng ủy cơ sở trong thời gian 1 tuần làm việc (đối với bí thư chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở); lên các ban, cơ quan tham mưu của cấp ủy cấp huyện trong thời gian 3 ngày (đối với bí thư chi bộ cơ sở); nội dung bồi dưỡng tập trung vào việc rèn luyện nghiệp vụ, kỹ năng thực tế và cập nhật kiến thức chuyên môn. Việc đào tạo, bồi dưỡng theo hình thức trên đây góp phần nâng cao hiệu quả tiếp thu kiến thức thực tế của đội ngũ bí thư chi bộ, giúp cho họ nâng cao năng lực và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ □